



พลเอก ธีรชัย นาควานิช

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๔ เลขประจำตัว ๔๗๔๗

รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙

สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ



“ คือพยัคฆ์	บูรพา	ผู้กล้าแกร่ง
สู่ตำแหน่ง	ผบ.ทพ.	ตามลิขิต
พลเอก	ธีรชัย	นาควาณิช
ด้วยดวงจิต	ภักดีคุณ	แผ่นดินทอง
เตรียมทหาร	รุ่นสิบสี่	ที่ท่านรัก
แจ้งประจักษ์	ชื่อไว้ใน	พล.ร.๒
สู่จักรดาว	เกียรติยศ	อันเรืองรอง
เหล่าเพื่อนพ้อง	น้องพี่	ยินดีปลื้ม ”

ประวัติ

พลเอก ธีรชัย นาควาณิช เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เป็นบุตรชายของพลตรี ธีรชัย นาควาณิช และ ม.ร.ว.พิทวัส นาควาณิช (ดิศกุล) พลเอก ธีรชัยฯ สมรสกับ พลตรีหญิง บุญรักษา นาควาณิช มีบุตรชาย ๒ คน คือ นายเบญจพล นาควาณิช และนายภัทรพล นาควาณิช

ด้านการศึกษา พลเอก ธีรชัยฯ จบการศึกษาจาก โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในปี ๒๕๑๔ ก่อนเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๔ (ตท.๑๔) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๕ (จปร. ๒๕) ในระหว่างรับราชการพลเอก ธีรชัยฯ ได้เข้ารับการศึกษเพิ่มเติมในหลักสูตรทางการทหาร อาทิ หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๖๕ และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๒

ด้านการรับราชการ พลเอก ธีรชัยฯ เข้ารับราชการครั้งแรกปี ๒๕๒๑ ในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวด

ปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมผสมที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยที่ต้องเข้าปฏิบัติราชการสนาม และเปิดยุทธการการรบมาตลอด จากวีรกรรม การรบที่ปรากฏในช่วงเวลานั้น ส่งผลให้ท่านได้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย ในกองพันทหารราบที่ ๒ ในปี ๒๕๒๗ ต่อมาในปี ๒๕๓๖ ได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บังคับการกรมในปี ๒๕๔๕ จากนั้นท่านก็ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญเรื่อยมา อาทิ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในปี ๒๕๔๘ เสนาธิการกองทัพหน่วยที่ ๒ ในปี ๒๕๕๐ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง ในปี ๒๕๕๔ รองเสนาธิการทหารบก ในปี ๒๕๕๕ แม่ทัพภาคที่ ๑ ในปี ๒๕๕๖ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในปี ๒๕๕๗ และในปี ๒๕๕๘ ท่านได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในกองทัพบกโดยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ ๓๙ อย่างเต็มภาคภูมิ





ด้านการปฏิบัติราชการสนาม นับตั้งแต่เข้ารับราชการครั้งแรกปี ๒๕๒๑ พลเอก วีรชัยฯ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติราชการสนามอย่างทุ่มเททั้งกายและใจตลอดมา โดยในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันชายแดนไทย – กัมพูชาตามแผนยุทธการบูรพา ดำเนินกลยุทธ์ในการเข้าโจมตีฝ่ายตรงข้าม จนภารกิจประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติราชการสนามตามแผนยุทธการของกองทัพภาคที่ ๑ และแผนป้องกันประเทศของกองทัพบก ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศ ด้วยทักษะในการปฏิบัติราชการสนามมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ท่านได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ ๓๕ และในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ท่านได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซึ่งท่านสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ การปฏิบัติราชการสนามในครั้งนี้ นับเป็นการปฏิบัติภารกิจราชการสนามครั้งสุดท้าย ก่อนที่ท่านจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญในกองทัพบกเพื่อสานต่อ และพัฒนาภารกิจกองทัพในด้านอื่นๆ



ผลงานสำคัญด้านต่างๆ

การป้องกันประเทศ

ในช่วงปี ๒๕๒๒ ความขัดแย้งในคาบสมุทรมอินโดจีนระหว่างเวียดนามและกัมพูชาได้ปะทุขึ้นจนลุกลามบานปลาย เมื่อกำลังทหารเวียดนามได้รุกล้ำอธิปไตยของไทยบุกเข้ามายึดครองพื้นที่บริเวณบ้านโนนหมากมุ่น ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ในรุ่งเช้าของวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ ส่งผลให้ ทหาร ๑ หมวดปืนเล็กที่ส่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านถูกทหารเวียดนามซุ่มโจมตีระหว่างทางเสียชีวิต ๑๘ นาย และถูกจับเป็นเชลย ๒ นาย จากเหตุการณ์นี้ พันเอก ประจักษ์ สว่างจิตร ผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจ ได้สั่งการให้กำลังจากกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ บุกเข้าโจมตีและขับไล่กองกำลังทหารเวียดนาม จนสามารถยึดบ้านโนนหมากมุ่นคืนมาได้สำเร็จ ซึ่งในสมรภูมิต่อมา ร้อยโท ธีรชัย นาควานิช สังกัดกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ได้นำกำลังบุกเข้าโจมตีทหารเวียดนามจนแตกพ่าย นำทหารไทยที่ตกเป็นเชลย รวมทั้งชิงศพทหารที่เสียชีวิตกลับคืนมาได้ จากวีรกรรมการรบอันห้าวหาญ ณ สมรภูมิตบ้านโนนหมากมุ่น ส่งผลให้ ร้อยโท ธีรชัย ได้รับครองอัฐรายศเป็นร้อยเอก และดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยในกองพันทหารราบที่ ๒ ในปี ๒๕๒๗ ภายใต้ การบังคับบัญชาของ พันโท ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๒ ร้อยตรี ธีรชัย ผู้บังคับการ ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมทหารราบที่ ๒ ได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ ลาดตระเวนหาข่าวพิสูจน์ทราบ และปราบปรามกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ อ.ตาพระยา ซึ่งในระหว่างนั้น

ได้เกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ลาดตระเวนบริเวณ บ.เขาอีต้าง ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จากการปะทะครั้งนี้ส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เสียชีวิต ๒ คน โดยที่ฝ่ายเราไม่ได้รับการสูญเสีย นับเป็นผลงานและวีรกรรมครั้งแรกของการก้าวเข้ามาบริหารราชการทหารของ พลเอก ธีรชัยฯ



นอกจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แล้ว ท่านยังได้ปฏิบัติภารกิจในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี ๒๕๔๗ พลตรี ธีรชัยฯ (ในขณะดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองทัพอากาศ) ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบดังกล่าว ในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ในปี ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ด้วยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ประกอบกับความเด็ดขาด มุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายลงไป ในทิศทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัด การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ส่วนที่ตั้งที่ ๓ และสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์พัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงนโยบายของ



ผู้บัญชาการทหารบก ที่มุ่งเน้นภารกิจสำคัญคือการยุติเหตุร้ายรายวันโดยให้ปรับการวางกำลังให้สามารถควบคุมพื้นที่ การปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการติดตามจับกุมบุคคลตามเป้าหมายเพื่อสลายโครงสร้างของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยยึดหลักกฎหมายให้ได้อย่างได้ผล และการใช้กำลังประชาชนปลดปล่อยลงมือการใช้กำลังทหารให้สามารถปฏิบัติการเชิงรุกได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน จนประชาชนกล้าให้ความร่วมมือกับรัฐโดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ควบคู่กับการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาเข้าไป “เอาชนะในหมู่บ้าน” ด้วยการเข้าไปหนุนเสริมการทำงานของส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อนำงบประมาณทุกโครงการที่ได้รับลงสู่หมู่บ้านตามความต้องการของประชาชนด้วยความโปร่งใส

และควบคู่กับการนำกำลังเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยความจริงจังจริงจัง อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างความรักความศรัทธาให้กับประชาชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป





นโยบายสำคัญในฐานะผู้บัญชาการทหารบกคนที่ ๓๙

ภายใต้วิสัยทัศน์กองทัพบก ปี พ.ศ.๒๕๖๕ คือ **“เป็นกองทัพที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”** เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทัพบกในห้วงเวลาดังกล่าว สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้อง พลเอก ชีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ว่า กองทัพบกจะต้องมีความเข้มแข็ง และเป็นองค์กรหลักในด้านความมั่นคงของชาติ โดยกำลังพลทุกนายจะต้องยึดถือคติพจน์ของกองทัพบก **“เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”** และคติพจน์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ว่า **“กองทัพเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง”** เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พลเอก ชีรชัยฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการปกป้องเขตทุนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งจะต้องกระทำโดยทันทีอย่างต่อเนื่องและทุกโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ตลอดจน การดูแลสวัสดิการกำลังพลเน้นไปที่กำลังพลชั้นประทวนจนถึงชั้นนายพัน โดยใช้วิธีการ **“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล”** โดยมีตัวชี้วัดคือหนี้สินครัวเรือนทุกระดับ สอนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำบัญชีครัวเรือน เพื่อตรวจสอบว่า

มีรายได้และรายจ่ายขนาดไหน เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้หรือหนี้สินก็จะมีสมาธิและความตั้งใจในการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ยังต้องเน้นให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงไปอบรมและกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อแข่งกับสังคม การประกอบอาชีพเสริมสามารถทำได้ทั้งจากตัวกำลังพลเองและแม่บ้าน ทั้งนี้ต้องเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายและใช้เวลานอกราชการไปดำเนินการ

กำลังพลทุกระดับชั้นต้องรู้งานในหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ เช่น นายสิบกำลังพล ต้องตอบปัญหาด้านกำลังพลได้ หากไม่สามารถทำได้ให้ผู้บังคับหน่วยริเริ่มเปิดหลักสูตร **“Unit School”** ทุกตำแหน่งมีความสำคัญ ที่ผู้บังคับหน่วยต้องลงไปตรวจสอบ หากเปิดหลักสูตร **“Unit School”** แล้วยังไม่สามารถทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เหมาะสมกับความสามารถ

สำหรับการฝึกจะเน้นการฝึกทุกระดับ ทั้งการฝึกทหารใหม่ การฝึกหน่วยทหารพรต การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก และการฝึกหมู่ ตอน หมวด เป็นต้น ให้กำลังพลมีความรู้ มีความสามารถสูงในการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ให้กรมยุทธศึกษาทหารบกหารือกับกรมรบพิเศษ จัดทำหลักสูตรการฝึกสำหรับกำลังพลที่ผ่านการฝึกหน่วยทหารพรตมารวมทีม ๑๒ นาย เพื่อใช้งานในลักษณะหน่วยทหารขนาดเล็ก รวมทั้งให้กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดรูปแบบการตรวจสอบกรมผสม กองทัพภาคละ ๑ กรม โดยประสานข้อมูลกับกรมยุทธศึกษาทหารบก และสรรหากรรมการตรวจสอบให้เต็มรูปแบบ ให้มีความเป็นกลาง มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ซึ่งในการตรวจสอบของแต่ละกองทัพภาคอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพภาค โดยให้มีการตรวจสอบตั้งแต่ในเรื่องการวางแผนการเคลื่อนย้าย การเข้าที่รวมพล ฯลฯ



การพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้สอดคล้องกับความต้องการยุทธโศปกรณ์ของหน่วยใช้ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ โดยกำหนดแนวทางการจัดหา ซ่อมแซม และปรับปรุงอาวุธยุทธโศปกรณ์ที่เหมาะสม มีสมรรถนะและจำนวนที่เพียงพอ ทันสมัย สามารถปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามของชาติในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยทหาร เพื่อให้หน่วยสามารถบริหารจัดการกำลังพลและทรัพยากร ให้เพียงพอสำหรับการเสริมสร้างความพร้อม และเพียงพอในการปฏิบัติการกิจ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้





การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน **“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”** และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งใช้การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี มาเป็น ยุทธศาสตร์หลัก โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการแก้ไขปัญหากับภาครัฐมากขึ้น ให้ ทุกหน่วยแก้ไขปัญหา โดยการลดการก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ สามารถควบคุมพื้นที่และมีเสรีในการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี โดยกระบวนการ พุดคุยในทุกระดับต้องสอดคล้อง เกื้อกูลและเป็น ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง ทั้งระบบ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยทันที เมื่อภัยพิบัตินั้นคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ให้จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ รวมทั้งซักซ้อมแผนการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเตรียม การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ตามแนวทางของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร ให้มีความสำคัญกับการป้องกัน การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้



การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ กับกองทัพบกประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) โดย ดำเนินการตามแนวทางการทูตทางทหาร (Defense Diplomacy) รวมทั้งสนับสนุนและดำเนินการตาม แนวทางการทำงานของกระทรวงกลาโหม ภายใต้ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community)

ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนที่๓๙ ท่าน ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ สั่งสมมา นำพากองทัพบกให้ก้าวไปข้างหน้า ภายใต้ อุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน บนพื้นฐาน การเป็นกองทัพบกที่เข้มแข็ง ประเทศชาติ มั่นคง ตลอดไป

